

## NHÀ THỜ HỌ PHẠM. KIỀU

Nhà thờ họ Phạm Kiều ở xóm Chung thôn Nộn Khê, xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Nhà thờ được xây dựng từ năm 1995; toạ lạc ở vị trí, địa hình có Phong thuỷ đẹp: Khu đất cao phía trước là hồ ao nước trong xanh. Đây là khu đất của ông cha để lại từ bao đời. Con cháu đoàn tụ xung quanh.

Nhà thờ không lộng lẫy, nhưng uy nghiêm, trang nhã, thanh cao, được các con cháu trong họ nhất trí và đóng góp công của xây dựng nên.

Nhà thờ gồm 3 gian, kích thước chiều dài 8,24m (mỗi gian 2,75m) chiều rộng nhà 4,5m, hiên rộng 1,75m.

Gian giữa: Bên trên là bát hương Cao Cổ, phía dưới là bát hương Cộng đồng.

Gian bên phải: là bát hương thờ 3 bà Tổ Cô linh thiêng.

Gian bên trái: là bát hương thờ thần linh.

Bộ hoành phi câu đối Sơn Sơn thiếp vàng.

Hoành phi ghi: Đức Lưu Quang, muốn khuyên con cháu dòng họ sống lấy đức làm gốc rễ. Đức sáng lưu lại chầu muôn đời sau.

Hai câu đối: Một bên là : Đạo gia gìn giữ thân trung hiếu.

Một bên : Thế thời tu luyện chí minh tri.

Muôn khuyên con cháu trong họ giữ gìn thân tình, chung thuỷ, hiếu thảo với bố mẹ anh em. Đồng thời khuyên con cháu ở mọi thời thế ai cũng phải tu luyện có chí hướng, thông minh, hiểu biết và phải học tập để có tri thức phù hợp với thời đại và vươn lên lập nghiệp để cuộc sống thịnh vượng hơn, mang lại niềm tự hào cho dòng họ.

Cao Cố Tổ tiên họ Phạm Kiều của chúng ta rất linh thiêng. Họ ta có ba bà Tổ Cô mà ông cha ta đã thờ từ đời này qua đời khác là:

1. Tổ Cô hiệu thị Quế Dung Nường
2. Tổ Cô hiệu thị Phù Dung Nường
3. Tổ Cô hiệu thị Xuân Dung Nường.

Các con cháu từ bao đời nay, ở mọi nơi khi gặp sự không may, thấp hương tâm niệm kêu cầu ba bà Tổ Cô linh thiêng phù hộ độ trì cho được may mắn, được tai qua nạn khỏi.

Ngày khánh thành nhà thờ họ, mọi người được chứng kiến một khoảnh khắc linh ứng giữa âm và dương, giữa Cao Cố với các con cháu: Khi con cháu xếp hàng lần lượt dâng hương thì bát hương bốc cháy bùng bùng, và quân phong nổi lên, phông che bay phần phật, cây cối nghiêng ngả, xào xạc như cơn giông tới, trong giây lát con cháu đang hốt hoảng thì bát hương thôi bốc lửa, để lại làn khói bay ra khỏi nhà lên trời cao; và cây cối lại đứng im phăng phắc. Trời lại oi ả như trước khi con cháu dâng hương và như mọi ngày.

Cao Cố cũng vui mừng cùng con cháu các chi trong họ đã đồng lòng, đồng tâm thuận hoà, cùng góp công sức xây được ngôi nhà thờ chung cho Cao Cố tổ tiên đi về sớm tối; cho con cháu có nơi hội tụ, xum vầy vui vẻ.

Cao Cố Tổ tiên ta, ba bà Cô Tổ linh thiêng của dòng họ ta luôn luôn bên cạnh con cháu của mình, phù hộ độ trì cho con cháu của mình, vui với niềm vui của con cháu mình và cũng buồn khi thấy con cháu mình lệt đệt yếu kém.

Cầu mong cho con cháu dòng họ Phạm Kiều đời nối đời gìn giữ đạo gia của dòng họ, thành đạt hơn. Đời sau hơn đời trước, con hơn cha là nhà ta, họ ta có phúc.

Nhà thờ họ cần phải được giữ gìn, tu bổ, cần phải nhang đèn nhang vào các ngày lễ, tết và ngày mồng một và hôm rằm hàng tháng, để giữ gìn sự linh thiêng của nhà thờ họ chúng ta.

Các con cháu ở quê và xa quê, có điều kiện về quê hãy nhớ đến nhà thờ họ ta và luôn nhớ về nhà thờ họ ta.

**BAN BIÊN TẬP**

